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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1 

รายงานการประชมุสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าป ี2566 

บรษิัท มาลีกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

ทะเบยีนเลขที ่0107535000079 

 

 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม       

 

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ณ ห้องคาเฟทีเรีย ชั้น 1 อาคารส านักงานรังสิต เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนน

พหลโยธิน ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 

 

เริ่มการประชุมเวลา  13:30 น. 

 

นางจินตนา บุญรัตน์  ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 14 

มีนาคม 2566 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 276,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 552,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ทุน

เรียกช าระแล้ว 272,865,637.50 บาท จ านวน 545,731,275 หุ้น มีจ านวนผู้ถือหุ้นรวม 5,440 ราย   ณ เวลานี้ มีผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมด้วยตนเอง 10 ราย  และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 28 ราย รวมจ านวน 38 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 307,951,191 

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.43  ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงกล่าวเปิดการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 

 

ประธานได้กล่าวแนะน ากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้ 

 

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม  (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100) 

1. นางจินตนา  บุญรัตน์  ประธานกรรมการ  

2. นางสาวรุ่งฉัตร  บุญรัตน์  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร   

3. นายพิชัย  จิราธิวัฒน์  กรรมการ และกรรมการบริหาร  

                                               (เข้าทาง Online เนื่องจากมีความเสี่ยง COVID) 

4. นายกิตติ  วิไลวรางกูร      กรรมการ และกรรมการบริหาร 

5. นายอรินทร์  จิรา   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                            

เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนที่ 1 

6. นางสาวนาฎ  ฟองสมุทร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

7. นายอานันท  ไม้พุ่ม                   กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนที่ 2 

 

คณะผู้บริหาร  

1. นายราชเทพ  นฤหล้า              ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

2. นางพัฒน์นรี  สิริเลิศวรการ       ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

3. นายไพฑูรย์  เอี่ยมศิริกุลมิตร    รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารงานกลาง  

และเลขานุการบริษัท 
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นอกจากนี้ ยังมี คุณสุวิชชา เนติวิวัฒน์  ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ส านักงานกฎหมายบรรจงแอนด์วิทยา จ ากัด และ

คุณกชกร  พงศ์สันติวิภา จากบริษัท จากส านักงาน อีวาย จ ากัด ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาร่วมเป็นพยานในการ

นับคะแนนด้วย คุณสมเกียรติ ต้ังวงษ์พิมุข เจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น  ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน

ไทย ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุม พร้อมกันนี้ ประธานได้กล่าวขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน 

เข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน ณ จุดนับคะแนนด้วย โดยอาสาสมัครตัวแทนจากกลุ่ม   ผู้ถือหุ้น ท่านที่ 1 คุณบุษบา 

นิติโยธิน ท่านที่ 2 คุณเบญจมาพร  หงษ์อร่าม                  

 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อก าหนดของกระทรวง

พาณิชย์ ประธานได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงวิธีการใช้ระบบนับคะแนน

แบบบาร์โค๊ต วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนโดยแยกอธิบายวิธีการลงคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและของ

ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระและจะแสดงบนจอภาพหน้าเวทีให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิ   

ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 7  พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 16 

มกราคม 2566 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  

หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566  จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2566  แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ 

รายชื่อกรรมการและค าถามมายังบริษัทฯ   

 

ทั้งนี้ การด าเนินการทุกอย่างทุกขั้นตอนเป็นไปตาม กฏ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และเงื่อนไขของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จ ากัด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกประการ รวมถึงแนวทาง

การประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย หรือ AGM Check List  ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมใน

ลักษณะสื่อวีดีทัศน์ เพื่อการบริหารจัดการการประชุมและการจัดท ารายงานประชุม เป็นต้น 

 

ประธานได้ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และทีมงานทุกท่านที่มาร่วมการประชุมกัน ณ ที่นี้  และได้แจ้ง

ให้ที่ประชุมทราบถึงสถานการณ์ โดยในปีี 2565 ที่ีผี่านมา นอกจากที่ีเราต้ีองเผชิีญกีับสถานการณ์ีส าคีัญ 2 เรื่ีองที่ีมาท้ีา

ทายคีือ การแพร่ีระบาดของการติีดเชื้ีอ COVID-19 และเรื่ีองสงครามการคี้าที่ีทวีีความรุีนแรงเพิ่ีมขึ้ีนระหว่ีางประเทศ

สหรัีฐอเมริีกากีับสาธารณรัีฐประชาชนจีีนแล้ีว  ยัีงมีีสถานการณ์ีใหม่ีที่ีมากระทบกีับภาวะเศรษฐกีิจโลกคีือสงครามรัีสเซีีย-

ยูีเครนที่ี เกีิดขึ้ีนอย่ีางฉัีบพลัีนในไตรมาส 1/2565 ส่ีงแรงกดดัีนใหี้ราคาพลัีงงานปรัีบตัีวสูีงขึ้นอย่ีางรวดเร็ีว   ซึ่ีง

เปี็นปีัจจัียหลัีกส่ีงผลกระทบต่ีอภาวะเศรษฐกีิจและเกีิดภาวะเงิีนเฟ้ีอทั่ีวโลก ท าใหี้หลายประเทศต้ีองประกาศปรัีบอัีตราดอก

เบี้ียสูงขึ้ีน ปีัจจัียทั้ีงหมดนี้ีส่ีงผลกระทบใหี้ต้ีนทุีนวัีตถีุดิีบและสิีนคี้าในทุีกๆรายการรวมถีึงคี่าขนส่ีงขยัีบตัีวสูีงขึ้ีน ซึ่ีงส่ีง

ผลกระทบต่ีอยอดขายและคี่าใช้ีจ่ีายของบริีษัีทฯ และบริีษัีทย่ีอยอย่ีางมีีนัียยะส าคีัญ สถานการณ์ีส าคีัญเหล่ีานี้ีล้ีวน

เปี็นอุีปสรรคต่ีอการด าเนีินงานและผลประกอบการทางการเงิีนของบริีษัีท  

 

อย่ีางไรกี็ตาม ในช่ีวงปลายปีีสถานการณ์ีต่ีางๆเหล่ีานี้ีมีีแนวโน้ีมดีีขึ้ีน เริ่ีมเหี็นสัีญญานของสิีนคี้าโภคภีัณฑ์ี ราคา 

พลัีงงาน และราคาวัีตถีุดิีบหลายรายการเริ่ีมคงที่ีและมีีทิีศทางปรัีบตัีวลงบี้าง มีีการเดิีนทางทั้ีงในประเทศและระหว่ีาง

ประเทศมากขึ้ีน นัีกท่ีองเที่ียวจากต่ีางประเทศเริ่ีมไหลเข้ีาประเทศ ส่ีงผลกระตุ้ีนระบบเศรษฐกีิจและการท่ีองเที่ียว ท าใหี้

การจัีบจ่ีายทั้ีงในส่ีวนของโรงแรม ร้ีานอาหาร ร้ีานคี้า ฯลฯ  กลัีบมาด าเนีินการได้ีตามปรกติี เหี็นได้ีจากยอดขาย  ช่ีองทาง 

food service ที่ี เติีบโตมากขึ้ีนอย่ีางมีีนัียยะส าคีัญ เมื่ีอเทีียบกีับช่ีวงสองปีีที่ี ผี่านมา บริีษัีทฯได้มุ่ีงเน้ีนการเติีบโตทั้ีง

ในธุีรกีิจตราผลิีตภีัณฑ์ีของบริีษัีทและการรัีบจ้ีางผลิีต โดยรายละเอียดจะน าเสนอในวาระการประชุมที่เก่ียวข้องต่อไป  

 

เรื่องส าคัญสองเรื่องที่เกิดขึ้นในปี 2565 คือ  

1. บริษัทได้มีการขยายโครงสร้างธุรกิจ โดยบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 97.73 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้ว

ทั้งหมด ของบริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเดิมเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัท ประกอบ

ธุรกิจหลักคือรับจ้างผลิตเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์นมแปรรูป บริษัทได้ท าการปรับโครงสร้างนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ซึ่งคาดว่าการรวมธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัทเดียวกันจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ (Synergy) เพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้ 
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 การเป็นผู้ให้บริการผลิตเครื่องดื่มบรรจุภาชนะแบบครบวงจร (One stop service provider) 

 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

 การลดกระบวนการท างาน ขั้นตอนการท างาน และค่าใช้จ่ายที่ซ้ าซ้อนบางส่วนของทั้งสองกลุ่มบริษัท 

 การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการ 

 การเพิ่มอ านาจการต่อรองทางการค้า   

 การเพิ่มความแข็งแกร่งของผลประกอบการทางการเงินและสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจ 

 การเพิ่มสภาพคล่องของหลักทรัพย์และเพิ่มความน่าสนใจในมุมของนักลงทุน 

นอกจากนี้การด าเนินธุรกิจของทั้งสองบริษัทจะมีความชัดเจนและเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน และ

คณะกรรมการและผู้บริหารที่สามารถก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทไปในทิศทางเดียวกัน มีเป้าหมาย

ที่ชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้นทุกราย 

 

2. การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คนใหม่คือนายราชเทพ นฤหล้า มีผลวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ที่

ผ่านมา เพื่อให้บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสถารการณ์ตลาด และมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด รวมถึงหา 

s-curve ใหม่ให้กับบริษัท นายราชเทพเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่น มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ท างาน

และการบริหารงานระดับสูงหลากหลายด้านจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มโดยตรงและภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งเป็น

องค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยคณะกรรมการบริษัทมั่นใจในควาสามารถของคุณราชเทพในการ

ท าเรื่อง transformation และความโดดเด่นในการสร้างแบรนด์ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของบริษัทในการกลับมา

มุ่งเน้นสร้างแบรนด์ “Malee” ให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ  

 

จากนั้นประธานได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังที่ได้แจ้งให้ทราบตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 

2566 ดังนี ้

 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2565 

 

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ให้ที่ประชุม

พิจารณา   โดยบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 และได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุม

ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง 

 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมไดพ้จิารณาแลว้ เห็นว่าถูกตอ้ง   จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2565 ด้วยมติที่ประชุมดังนี้ 

     

 จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 383,283,531 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 

รวม (41 ราย) 383,283,531 100.00 

   หมายเหตุ :  มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 3 ราย 
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วาระที่  2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 

 

ประธาน ได้มอบหมายให้คุณราชเทพ นฤหล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานภาพรวมการด าเนินงานที่ส าคัญของ

บริษัทในรอบปี 2565 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ  
 

คุณราชเทพ ได้รายงานภาพรวมการด าเนินงานที่ส าคัญปี 2565 ดังนี ้

 

ตามที่ท่านประธานได้แจ้งให้ทราบ สถานการณ์ีส าคีัญ 3 เรื่ีองที่ีมากระทบกับระบบเศรษฐกิจนั้น ขอสรุปผลกระทบต่อกลุ่ม

บริษัทฯให้ทราบคร่าวๆ ดังนี้ 
 

1. เรื่องการแพร่ีระบาดของการติีดเชื้ีอ COVID-19 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะมากระทบการด าเนินงาน บริษัทฯ 

จึงได้เตรียมความพร้อมและได้เพิ่มความเข้มงวดของพนักงานในทุกๆส่วนงาน โดยค านึงถึงความปลอดภัยของ

พนักงานและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการระบาดเป็นเรื่องส าคัญที่สุด ตลอดจนการเข้มงวดไม่ใ ห้

บุคคลภายนอกที่ไม่จ าเป็นเข้ามาในบริเวณโรงงานและส านักงาน และได้มีการจัดท าแผน BCP หรือ Business 

Continuity Plan เตรียมไว้ล่วงหน้า 
 

ในด้านยอดขาย ตลอดปี 2565 สถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง ยอดขายของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศได้เติบโตขึ้น แต่ก าลังซื้อของประชาชนยังไม่กลับไปเหมือนช่วงก่อนเกิด COVID จึงท าให้ยอดขาย

เติบโตได้ไม่เต็มที่ อย่างไรก็ตาม ช่วงปลายปี 2565 ทางรัฐบาลได้เปิดให้นักท่องเที่ยวกลับเข้ามาในประเทศ นัีก  

ท่ีองเที่ียวจากต่ีางประเทศเริ่ีมไหลเข้ีาประเทศ เกีือบสิีบสองล้ีานคน ส่ีงผลกระตุ้ีนระบบเศรษฐกีิจและการท่ีองเที่ียว 

ท าใหี้การจัีบจ่ีายทั้ีงในส่ีวนของโรงแรม ร้ีานอาหาร ร้ีานคี้า ฯลฯ  กลัีบมาด าเนิีนการได้ีดีขึ้น แต่ยังไม่เทียบเท่า

ช่วงก่อน COVID ซึ่งในปีนั้นมีนักท่องเที่ยวไหลเข้าประเทศเกือบสี่สิบล้านคน 
 

2. เรื่ีองสงครามการคี้าระหว่ีางประเทศ ในประเด็นนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯมากนัก  โดยบริษัทฯยังสามารถ

เติบโตในการส่งออกได้ 
 

3. เรื่องสงครามรัีสเซีีย-ยูีเครน ที่เกิดในไตรมาส 1 ปี 2565 ในประเด็นนี้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลกอย่าง

รุนแรง เป็นสาเหตุใหี้ราคาพลัีงงานปรัีบตัีวสูีงขึ้ีนอย่ีางรวดเร็ีว ซึ่ีงเปี็นปีัจจัียหลัีกส่ีงผลกระทบต่ีอภาวะเศรษฐกีิจ

และเกีิดภาวะเงิีนเฟ้ีอทั่ีวโลก ท าใหี้หลายประเทศต้ีองประกาศปรัีบอัีตราดอกเบี้ียสูงขึ้ีน ปีัจจัียทั้ีงหมดนี้ีส่ีง

ผลกระทบใหี้ต้ีนทุีนวัีตถีุดิีบและสิีนคี้าในทุีกๆรายการรวมถีึงคี่าขนส่ีงขยัีบตัีวสูีงขึ้ีน ซึ่ีงส่ีงผลกระทบต่ีอยอดขาย

และคี่าใช้ีจ่ีายของบริีษัีทฯ และบริีษัีทย่ีอยอย่ีางมีีนีัยยะส าคีัญ 

   

ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทได้ใช้โอกาสในช่วงนี้เตรียมความพร้อมกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่จะมาถึง โดยบริษัทได้พัฒนา

บุคลากรและปรับปรุงเครื่องจักรอยู่ตลอดเวลา การบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย เร่งลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่าง

เข้มงวด ด าเนินการปรับกระบวนการท างาน เพื่อการท างานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เร่งหาลูกค้าใหม่เพิ่มอย่างต่อเนื่อง และ

มุ่งเน้นเรื่องการบริหารกระแสเงินสด และบริีษัีทได้ีใช้ีโอกาสในช่ีวงนี้ีเตรีียมความพร้ีอมกีับการฟื้ีนตัีวทางเศรษฐกีิจที่ีจะ

มาถีึง โดยบริีษัีทได้ีมีีการขยายโครงสร้ีางกลุ่ีมธุีรกีิจ ด้วยการเข้ีาซื้ีอหีุ้นร้ีอยละ 97.73 ของ   หีุ้นที่ีออกและจ าหน่ีายแล้ีวทั้ีง

หมดของบริีษัีท เอบีิโกี้ โฮลดิ้ีงส์ี จ ากีัด(มหาชน) ซึ่ีงเดิีมเปี็นผีู้ถีือหีุ้นรายใหญี่สุีด         ของบริีษัีทฯ ประกอบธุีรกีิจหลัีกใน

การรัีบจ้ีางผลิีตเครื่ีองดื่ีมและผลิีตภีัณฑ์ีนมแปรรูีปที่ีมีประสบการณ์ีมายาวนาน มีีระบบคีุณภาพที่ีดีีในระดัีบภีูมิีภาค 

และมีีลูีกคี้ารายใหญี่ระดัีบประเทศอยู่ีในมืีอหลายราย ท าใหี้กลุ่ีมบริีษัีทเกีิด Synergy มากขึ้ีนคีือมีีรูีปแบบการท าธุีรกีิจที่ี

ผสานความสามารถระหว่ีางองคี์กร ไม่ีว่ีาจะเปี็นด้านวัีตถีุดิีบ บีุคลากร และเทคโนโลยีี เพื่ีอเพิ่ีมความสามารถในการท างาน 

ท าให้ีมีีโอกาสใช้ีตี้นทุีนรวมที่ีลดลง และสร้างผลก าไรมากขึ้ีน  

 

นอกจากนี้บริษัทยังมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในประเทศ เช่น การบริจาคสินค้าให้กับองค์กรการกุศลหลาย

แห่งตลอดทั้งปี และมีการบริจาคสินค้าอีกส่วนหนึ่งที่มีคุณภาพดี แต่ไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยเงื่อนไขทางการค้า ซึ่ง

ปรกติต้องน าไปฝังกลบ ปริมาณ 179,499 กิโลกรรม เทียบเท่ากับอาหารประมาณ 750,000 มื้อ และบริจาคกล่องบรรจุ

ภัณฑ์เพื่อการรีไซเคิล จ านวนประมาณ 36,000 กิโลกรัม ซึ่งโดยรวมสามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่มา

จากปริมาณอาหารที่สร้างขึ้นได้หากน าไปฝังกลบ และการก าจัดกล่องบรรจุภัณฑ์ (Co2e หรือ Co2 Equivalence) รวม 

559,225 กิโลกรมั 
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ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญปี 2565 

 เดือนเมษายน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติ 

1. แผนปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ 

2. การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 138 ล้านบาท เป็น 276 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 

276,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) ที่ตอบ

รับค าเสนอซื้อ ในอัตรา 1.12930899 หุ้น Malee ต่อ 1 หุ้น ABICO มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเพิก

ถอนหุ้น ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด เอ็ม เอ ไอ 

 เดือนพฤษภาคม   บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 138 ล้านบาท เป็น 276 ล้านบาท ต่อกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

 เดือนตุลาคม   บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน CG Scoring ประจ าปี 2565 ระดับ 5 สัญลักษณ์ซึ่งเป็นระดับสูงสุด

ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD)  

 เดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายราชเทพ นฤหล้า เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คนใหม่ 

 เดือนธันวาคม   บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นบริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 238,846,657 หุ้น คิดเป็น 97.73% 

และบริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจ านวน 269,731,275 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ที่ตอบรับค าเสนอซื้อ และได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนช าระ

แล้ว (เพิ่มทุน) ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของ 

ABICO ท าให้กลุ่มบริษัทมาลีมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น เพิ่มจาก 9 บริษัทเป็น 13 บริษัท ในส่วนของบริษัทที่เพิ่มขึ้น 

ได้แก่  

o บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจรับจ้าง

ผลิตเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์นม 

o บริษัท เอบิโก้ แดรี่ ฟาร์ม จ ากัด    ด าเนินธุรกิจรับจ้างผลิตนมยูเอชที , นมพาสเจอร์ไรส์ และน้ าผลไม้พาส

เจอร์ไรส์ 

o บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จ ากัด ด าเนินธุรกิจฟาร์มโคนม เพื่อผลิตและจัดจ าหน่าย 

o บริษัท เอบิโก้ แลนด์ จ ากัด ด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ให้เช่าและบริการอาคาร 
 

ในส่วนตัวเลขผลประกอบการของบริษัทฯ ขอให้คุณพัฒน์นรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้น

ทราบเป็นล าดับถัดไป 

 

คุณพัฒน์นรี ได้รายงานตัวเลขผลประกอบการปี 2565 ดังนี ้
 

รายได้  

 ภายหลังการควบรวม ABICO เข้ามาในกลุ่มเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 

6,537 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% YoY โดยมีรายละเอียดดังนี้  

o ยอดขายของธุรกิจ Brand ในประเทศ เพิ่มขึ้น 16% YoY มาจากภาพรวมตลาดน้ าผลไม้ในประเทศ

ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8% YoY ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศ โดยปี 2565 สถานการณ์เรื่อง 

COVID-19 ดีขึ้น ท าให้การใช้ชีวิตเริ่มกลับมาเป็นปรกติเหมือนเดิม และมีนักท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้ามา

ในประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นจากช่องทาง Food Service ได้แก่ โรงแรม โรงเรียน สาย

การบิน ร้านอาหาร ตลอดจนช่องทาง 7-11 และ CVS  

o ยอดขายของธุรกิจ Brand ต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 29% YoY มาจากการเพิ่มยอดขายในตลาดเดิมที่สร้าง

ไว้ และการขยายตลาดไปยังจุดใหม่ๆ 

o ยอดขายของธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต (Contract Manufacturing Business: 

CMG) ภาพรวมเพิ่มขึ้น 13% YoY เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 เบาบางลง ลูกค้าก็เริ่มกลับมาสั่ง

ผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น 
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ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 210 ล้านบาท เทียบกับขาดทุนสุทธิ 114 ล้านบาทในปีก่อน ซึ่งในปีนี้

ต้นทุนสินค้ามีการปรับราคาสูงขึ้นในทุกๆรายการ วัตถุดิบ, ภาชนะบรรจุ, สาธารณูปโภค, ค่าขนส่ง อันเป็นผลมา

จากราคาน้ ามันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามผลขาดทุนที่เพิ่มขึ้นนี้มาจากรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้ง

เดียว ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อรวมกิจการกับบริษัท เอบิโก้โฮลดิงส์ จ ากัด(มหาชน) , 

ค่าชดเชยพนักงานจากการปรับเปลี่ยนวิธีการจ้างงาน, การตัด amortize เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อยใน

เวียดนาม, การกลับรายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชี รวมเป็นเงินเพิ่มขึ้น 120 ล้านบาท  ซึ่งสองรายการหลังไม่ใช่

รายการเงินสด 

 

ดังนั้น ส าหรับปี 2565 หลังหักรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 90 ล้าน

บาท ซึ่งผลการด าเนินงานดีขึ้น 21% YoY โดยขาดทุนลดลงเม่ือเทียบกับปี 2564 ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผล

ขาดทุนสุทธิ 114 ล้านบาท 
  

ฐานะการเงินของบริษัท 

สินทรัพย์  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 5,619 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.0% จาก 5,506 

ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า , สินค้าคงเหลือ 

เนื่องจากบริษัทฯ เริ่มกลับมามียอดขายที่ดีขึ้นและมีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายในช่วงไตรมาส 4  จึงต้องมี

การสต๊อคสินค้าและวัตถุดิบเพื่อรองรับการขายดังกล่าว รวมถึงการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 

หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 4,122 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.0% จาก 3,963 ล้าน

บาท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีปัจจัยหลักจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า รวมถึงการลดลงของเงินรับ

ล่วงหน้าค่าสินค้า, หนี้สินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีและหนี้สินตามสัญญาเช่า 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1 ,412 ล้านบาท ลดลง 1.4% 

จาก 1,432 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีสาเหตุหลักจากผลประกอบการขาดทุนในปี 2565 

 

คุณไพฑูรย์ ได้รายงานความคืบหน้าโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น หรือ CAC  ดังนี ้

 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการก ากับดูแลกิจการที่ดี   ซึ่งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่

ส าคัญของบริษัทฯ   เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ  โดยความคืบหน้าทางด้านการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น นับตั้งแต่บริษัทฯได้เข้าร่วมกับโครงการ CAC บริษัทฯได้ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยจัด

ให้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างสม่ าเสมอ ได้เพิ่มช่องทางการให้ความรู้ การสื่อสารและการ

ร้องเรียนเพิ่มขึ้น  ทั้งการติดป้ายตามจุดต่างๆ การใช้ระบบ Intramart  และ TV Screen ที่พนักงานเข้าถึงได้ง่าย สะดวก 

การเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติม และให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยบริษัทฯยังได้รับการรับรองการต่ออายุ

สมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ในปี 2564 ไปอีก 3 ปี สิ้นสุด มีนาคม 2567 

 

ความคืบหน้าในปี 2565 ดังนี้ 

1. บริษัทฯ ได้น าบริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าร่วมเป็นแนวร่วม CAC และได้รับการรับรอง

สมาชิกอีกหนึ่งบริษัท ในวันที่ 31 มีนาคม 2566  

2. บริษัทฯได้มีการจัดทดสอบความรู้ผู้บริหารและพนักงานประจ าปี 2565 โดยเกณฑ์ผ่านการทดสอบต้องได้คะแนนไม่

ต่ ากว่าร้อยละ 90   ซึ่งผลปรากฏว่าได้คะแนนการทดสอบ…ผ่านทุกท่าน 
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บริษัทฯได้มีการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในแผนงานการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี  ซึ่งที่ผ่าน

มาไม่พบการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการท างาน 

3. ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ และมีการสื่อสารเผยแพร่เรื่องนี้ไปยังซัพพลายเออร์ทุกราย 

ตัวอย่างเช่น การสื่อสารผ่าน Email Signature ของบริษัทฯ  การประกาศ No gift Policy คือการงดรับของขวัญและ

ประโยชน์อื่นใด ผ่านทางจดหมาย และ Website ของบริษัทฯ รวมถึงได้จัดอบรมเบ้ืองต้นส าหรับคู่ค้าเพื่อให้ความรู้

ด้านจริยธรรมและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และได้เชิญชวนซัพพลายเออร์ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน

การคอร์รัปชั่นกับบริษัทเพื่อขยายเครือข่าย CAC และได้รับความร่วมมือจากซัพพลายเออร์ในการประกาศ

เจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่นร่วมกับบริษัทเกือบครบทุกราย ซึ่งนับเป็นก้าวส าคัญของการพัฒนามาตรฐาน CG 

(Corporate Governance)   

 

ทั้งหมดนี้เพื่อน าไปสู่การเป็น “องค์กรโปร่งใส” และสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการให้แก่บริษัทฯ ซึ่งการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นนี้เป็นประเด็นส าคัญที่ส่งผลให้บริษัทได้รับคะแนนประเมินการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนระดับ

สูงสุด 5 ดาวหรือดีเลิศ 

 

คุณราชเทพ ได้รายงานเพิ่มเติมแผนงานในอนาตของบริษัท ดังนี ้

 

ในช่วงเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ทางทีมผู้บริหารได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อก าหนด Company Purpose หรือจุดมุ่งหมาย

ของบริษัทในการด าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งได้ข้อสรุป คือ 

 

“Malee helping people become healthier & happier everyday through the power of plant and dairy” 

“Malee ช่วยสง่เสรมิใหผู้ค้นมสีขุภาพพลานามยัทีด่ขีึน้และมคีวามสขุมากขึน้ทกุวนัจากพลงัของพืชและน้ านม” 

 

ในส่วนของพันธกิจ : ทีมงานต้องการสร้างก าไรให้เติบโตอย่างยั่งยืน      โดยการเติบโตของยอดขายสินค้าภายใต้แบรนด์

มาลี มากขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับการเติบโตของยอดขายสินค้ารับจ้างผลิต โดยกลยุทธ์ที่จะน ามาใช้ประกอบด้วย 

1. ด้านสินค้าภายใต้แบรนด์มาลี :  มุ่งเน้นเพิ่มปริมาณการขายสินค้าในตลาดเป้าหมาย โดยใช้กลยุทธ์การตลาด

และการขายใน 4 เสาหลักทางการค้า คือ 

 Mental Availability  การที่ผู้บริโภคสามารถ จดจ า นึกถึง สิ่งต่างๆ ที่เก่ียวกับสินค้าและแบรนด์ของบริษัทได้ 

 Physical Availability การเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าและเพิ่มการเป็นที่รู้จักของสินค้าใน

ต าแหน่งการวางสินค้าในร้านค้า 

 Relevant Portfolio  เน้นการเติบโตและท าก าไรของ Hero SKU ตลอดสายธุรกิจตั้งแต่ต้นจนจบ ใน

ขณะเดียวกันก็วางแผนเข้าสู่กลุ่มตลาดสินค้าใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น  

 Improved Customer Preference ปรับปรุงการจัดการสินค้าในร้านค้า และปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า

ในร้านค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสินค้าและเพิ่มยอดขาย 

2. ด้านการรับจ้างผลิต : เพิ่มลูกค้าหลัก และตั้งเป้ารักษาอัตราผลก าไรขั้นต้นไม่น้อยกว่าเดิม 

3. ด้านโรงงานทั้ง 3 แห่ง (สามพราน, ปากช่อง, เวียดนาม) : ปรับใช้ข้อมูลบัญชีอย่างเป็นระบบ รวมทั้งระบบดิจิทัล  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของทั้ง 3 โรงงาน 

4. ปรับปรุงประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลขององค์กร 

 ขับเคลื่อนการประหยัดต้นทุนตลอดทั้งปี จาก 

1. ประสิทธิภาพการผลิต  

2. ฝ่ายจัดซื้อ เพื่อต่อรองราคาให้ดีขึ้น  

3. VICO : การผลิตสินค้าเดิม ที่มีคุณภาพเท่าเดิม ในต้นทุนที่ลดลง 

 ปรับกระแสเงินสด โดยการพยากรณ์ที่แม่นย า และลดจ านวนวันคงคลังของวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป 
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 ปรับกระบวนการสร้างสินค้าใหม่ที่มีเกณฑ์ทางธุรกิจชัดเจน ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 

 ปรับบริษัท มาลี แอพพลายด์ ไซเอ็นซ์ จ ากัด เข้าสู่ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  

 ใช้แนวคิด   ‘1 บริษัท 1 ทีม 1 เป้าหมาย’ โดยการสร้าง วัฒนธรรม ดังนี้  

1. ขับเคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์และแรงบันดาลใจ ตามจุดมุ่งหมายของบริษัทในการด าเนินธุรกิจที่จะให้ 

Malee ช่วยส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพพลานามัยที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นทุกวันจากพลังของพืชและ

น้ านม 

2. การมุ่งสู่ชัยชนะโดยการแข่งขันภายนอกบริษัท  

3. การให้อ านาจทีมงานในการตัดสินใจด้วยทัศนคติของความเป็นเจ้าของบริษัท 

 

ในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ  จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง   

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 

 

 

วาระที่ 3      พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

 

ประธาน ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วัน

สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยมีความเห็นว่า

ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข  และได้ผ่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือ

เชิญประชุมแล้ว โดยรายละเอียดต่างๆ ได้รายงานให้ทราบในวาระที่ 2 แล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา   

 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจ าปี 2565  สิ้นสุดวันที่   31 ธันวาคม 

2565 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยมติที่ประชุมดังนี้ 

   

 จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 383,326,941 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 

รวม (49 ราย) 383,326,941 100.00 

  หมายเหตุ:   มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก  8 ราย   
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วาระที่ 4       พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผลประจ าปี 2565 

 

คุณไพฑูรย์ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทคือ “บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ใน

อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ ของก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปรกติตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงิน

ส ารองทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแส

เงินสด  แผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ  รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต”   

 

จากผลด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม  210 ล้านบาท  คิดเป็น

ขาดทุนต่อหุ้น 0.73 บาท  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงดจ่ายปันผลส าหรับผล

ประกอบการปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ระบุไว้  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา   

 

โดยประวัติการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี  ดังนี ้

 ปี 2563  บริษัทงดจ่ายปันผล  เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน 

 ปี 2564  บริษัทงดจ่ายปันผล  เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน 

 ปี 2565  บริษัทขอเสนองดจ่ายปันผล  เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน 

 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ของ

บริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอด้วยมติที่ประชุมดังนี้  
 

 จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 383,326,941 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 

รวม (49 ราย) 383,326,941 100.00 

 

 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจ าปี 2566 

 

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ 

ก าหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3  (หนึ่งในสาม) เป็นอัตรา ซึ่ง

กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดต้องออกตามวาระ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามมาตรานี้อาจได้รับเลือกตั้ง

ใหม่ได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 นี ้มีกรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งจ านวน 2 ท่าน คือ   

1.  นายกิตติ  วิไลวรางกูร            กรรมการ 

2.  นางสาวนาฏ  ฟองสมุทร         กรรมการอิสระ 

 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ดุลพินิจและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระเป็นรายบุคคล  จึงขอเชิญกรรมการที่ถูกเสนอชื่อในครั้งนี้ออก

นอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเฉพาะวาระนี้เท่าน้ัน   
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บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม  เพื่อรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 

จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา 

 

คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้  ได้พิจารณาผู้มีความเหมาะสมเป็นประโยชน์แก่การ

ด าเนินงานของบริษัทฯ  ซึ่งประกอบด้วยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย  และตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศ

ก าหนด  เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ และเพิ่ม

มูลค่าให้กับบริษัทฯ มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านก ากับดูแลกิจการ  (Good Corporate 

Governance) ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

แต่งต้ังให้เข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท โดยประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อทั้ง 2 ท่านได้จัดส่งให้

ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้ 

1.  นายกิตติ  วิไลวรางกูร       กรรมการ ท่านเดิม 

2.  นายวิณณ์  ผาณิตวงศ์       กรรมการอิสระ ท่านใหม่ 

 

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ 

 

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จ านวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 

1. นายกิตติ  วิไลวรางกูร        ไม่มี ไม่มี 

2. นายวิณณ์  ผาณิตวงศ์        ไม่มี ไม่มี 

 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้จิารณาแลว้  มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิแต่งตั้งกรรมการใหมเ่ปน็รายบุคคล  ด้วยมติที่ประชุม 

ดังนี้  

   

1. นาย กิตติ   วิไลวรางกูร   กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง    

 จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 383,326,941 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 

รวม (49 ราย) 383,326,941 100.00 

 

2. นายวิณณ์  ผาณิตวงศ์  เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

 จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 383,326,941 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 

รวม (49 ราย) 383,326,941 100.00 
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วาระที่ 6             พจิารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 

 

ประธาน ได้แถลงว่า เนื่องด้วยในปลายปี 2565 บริษัทฯได้ปรับปรุงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ โดยมีการผนวกกลุ่ม

บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในกลุ่ม ท าให้กลุ่มบริษัทมีการเติบโตขึ้นมาก และ

การด าเนินธุรกิจในอนาคตจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษใน

วาระนี้ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน จากที่มี

อยู่เดิมจ านวน 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน  

 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ดุลพินิจและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระเป็นรายบุคคล  จึงขอเชิญกรรมการที่ถูกเสนอชื่อในครั้งนี้ออก

นอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเฉพาะวาระนี้เท่าน้ัน   

 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม  เพื่อรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 

จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา 

 

คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้  ได้พิจารณาผู้มีความเหมาะสมเป็นประโยชน์แก่การ

ด าเนินงานของบริษัทฯ  ซึ่งประกอบด้วยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย  และตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศ

ก าหนด  เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพที่จะเป็นประโยชน์ และเพิ่มมูลค่า

ให้กับบริษัทฯ มี คุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านก ากับดูแลกิจการ (Good Corporate 

Governance) ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นควรเสนอรายชื่อ นายชัยฉัตร บุญรัตน์ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเข้าใหม่  โดยประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  

 

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ 

 

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จ านวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 

1. นายชัยฉัตร บุญรัตน์  69,467,450 69,467,450 

 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มกรรมการจาก 7 คนเป็น 8 คน และแต่งตั้งกรรมการ

ใหม่คือ นายชัยฉัตร บุญรัตน์  ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 

ดังนี้ 

  

       จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 383,326,941 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 

รวม (49 ราย) 383,326,941 100.00 
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วาระที่ 7             พิจารณาอนุมัติการก าหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2566 

 

ประธาน ได้แถลงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการของบริษัทฯ ในปี 

2566 โดยเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมและขนาดของธุรกิจเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ค่าตอบแทน

สะท้อนถึงภาระหน้าที่จึงให้คงไว้ในอัตราเดิมเท่าปีที่ ผ่านมา คือไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยหลักเกณฑ์การจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการในเบ้ืองต้นเป็นตามตารางด้านล่าง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา   

 

รายละเอียดค่าตอบแทน 

ปี 2565 ปี 2566 (ปทีี่เสนอ) 

ค่าตอบแทน 

(บาทตอ่ครั้ง) 

เบีย้ประชมุ 

(บาทตอ่ไตรมาส) 

ค่าตอบแทน 

(บาทตอ่ครั้ง) 

เบีย้ประชมุ 

(บาทตอ่ไตรมาส) 

คณะกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 

20,000 

10,000 

 

60,000 

40,000 

 

20,000 

10,000 

 

60,000 

40,000 

คณะกรรมการบริหาร 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 

20,000 

10,000 

 

60,000 

30,000 

 

20,000 

10,000 

 

60,000 

30,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ  

 

20,000 

10,000 

 

45,000 

35,000 

 

20,000 

10,000 

 

45,000 

35,000 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ  

 

20,000 

10,000 

 

- 

- 

 

20,000 

10,000 

 

- 

- 

คณ ะกรรมก ารส รรห าแล ะ

พิจารณาค่าตอบแทน 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 

20,000 

10,000 

 

- 

- 

 

20,000 

10,000 

 

- 

- 

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

อื่น นอกเหนือจากค่าตอบแทน

เบี้ยประชุมและเบี้ยไตรมาส 

เฉพาะประธานกรรมการบริษัท 

ที่มีรถประจ าต าแหน่ง 

เฉพาะประธานกรรมการบริษัท 

และประธานกรรมการบริหาร 

ที่มีรถประจ าต าแหน่ง 

 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2566 

คงไว้ในอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่านๆ มา คือไม่เกิน 10,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
   

 จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 383,326,941 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 

รวม (49 ราย) 383,326,941 100.00 
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วาระที่  8           พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ปี 2566 

  

คุณไพฑูรย์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า    ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 

เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ แต่งต้ังนางสาว

สุทธิรักษ์ ฟักอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 5813 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566  โดยก าหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบ

การเงินบริษัทฯ ปีละ ไม่เกิน 2,650,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 3,000,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,650,000 

บาท  ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด  เป็นต้น  

 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ  ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด  

      

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 
 

รายการ รอบปีบัญช ี2565 รอบปีบัญช ี2566 (ปทีีเ่สนอ) 

1.  ค่าสอบบัญชีบริษัท 2,450,000 บาท 2,650,000 บาท 

2.  ค่าบริการอื่นๆ - - 

 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท ์แต่งตั้ง นางสาวสทุธริกัษ ์ฟักอ่อน ผู้สอบบัญชรีบัอนุญาตเลขที่ 

7712 และ/หรอื นายฉัตรชยั เกษมศรธีนาวฒัน ์ผู้สอบบัญชรีบัอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ นายปรีชา 

อรุณนาราผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทและบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566  และก าหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบ

การเงินบริษัทปีละไม่เกิน 2,650,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 3,000,000 บาท  รวมทั้งสิ้น  

5,650,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยมติที่ประชุมดังนี้ 

  

 จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 383,326,941 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 

รวม (49 ราย) 383,326,941 100.00 

 

 

วาระที่  9            พิจารณาเรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี) 

 

                                 -ไม่มี- 



 

19 

 

ประธานได้แถลงว่า การประชุมได้ด าเนินการครบตามระเบียบวาระแล้ว  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่ง

ค าถามในวาระล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566  ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 20 เมษายน 

2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งค าถามเข้ามาล่วงหน้า   

 

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นเพิ่มเติม ท่านประธาน จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2566 ของบริษัทฯ ในวันนี้และกล่าวปิดประชุม  

 

 

ปิดประชุมเวลา 14:30 น.   

 

                                                                         

                                                   

 

                      
          ลงชือ่………………………………………     

  ประธานทีป่ระชมุ 
                                 ( นางจนิตนา   บญุรัตน ์ )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


